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	 MEGA	คาดปี62	รายได้	-	ก�าไร	โต8-10%	

ตามทุกกลุ่มธุรกิจโตต่อเนื่อง	เล็งขยายตลาด	

-	ขยายโปรดักส์เพิ่ม	-	พัฒนายาชนิดใหม่	ระบุ

วางบลงทุนเฉลี่ยปีละ	100-120	ลบ.	รองรับ

ปรับปรุงเครื่องจักร	-	R&D	-	พัฒนาโปรดักส์

ใหม่,เผย	อยู่ระหว่างพัฒนายาชนิดใหม่ร่วม

พันธมิตรอินเดียในพม่า	คาดวางจ�าหน่ายปี	65		

พร้อมปักธงก�าไรสุทธิ	ปี66	แตะ	2	พันลบ.

 นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไลฟ์
ไซแอ๊นซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MEGA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดว่ารายได้และ

ก�าไรสุทธิ	ปี	2562	เติบโต	8-10%	จากปีก่อนที่

มีรายได้	10,456.21	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	

1,206.01	ล้านบาท	ตามการเติบโตของยอด

ขายภายใต้แบรนด์	Mega	We	car	และแบรนด์	

Maxx	Care	โดยบริษัทฯจะยังคงเน้นรุกขยาย

สินค้าในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดิม	

ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิต	(OEM)	ยังคงเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องเช่นกัน	

	 "ปีนี้เรายังคงมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่

แล้ว	เพราะล่าสุดเราพึ่ง

ได้ลูกค้าใหม่เข้ามาเมื่อ

ปลายปี61	ธุรกิจเราทุก

กลุ่มก็เติบโตอย่างต่อ

เนื่องไม่ว่าจะเป็น	Mega	We	car	Maxx	Care	

หรือแม้กระทั้ง	OEM	โดยเราตั้งเป้ายอดขายของ			

Mega	We	car	ว่าจะเติบโตปีละ8-9%	อยู่แล้ว	

แถมปีนี้เรายังมีสินค้าใหม่ที่จะออกเพิ่ม	8-10	โป

รดักส์	และยังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาถึง	73	

โปรดักส์ด้วย	"	นายวิเวก	กล่าว	

	 ขณะที่บริษัทฯยังวางงบลงทุนเฉลี่ยปีละ	

100-120	ล้านบาท	เพื่อรองรับการปรับปรุง

เครื่องจักร	และพัฒนาโปรดักส์ใหม่รวมถึงใช้

ส�าหรับการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	อย่างไร

ก็ตามที่ผ่านมาบริษัทฯได้ลงทุน	425	ล้านบาท	

เพื่อสร้างคลังกระจายสินค้าและในปีนี้จะลงทุน

อย่างต่อเนื่อง	โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา	2	

เดือนถึงจะแล้วเสร็จ	และใช้สร้างออฟฟิศที่เมีย

นมาอีกราว	150	ล้านบาทด้วยเช่นกัน	

	 นายวิเวก	กล่าวเพิ่มเติมว่า	แนวโน้มผล

การด�าเนินงานไตรมาส	1/62	บริษัทฯคาดว่าจะ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	หลังบริษัทฯได้รับลูกค้า

ใหม่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา	จึงช่วยสนับสนุน

ยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้น	

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทฯยังมีแผนที่จะขยาย

ตลาดใหม่เพิ่มรวมถึงขยายโปรดักส์ใหม่

และพัฒนายาชนิดใหม่ด้วยเช่น

กัน	โดยล่าสุด	บริษัทฯได้

ร่วมมือกับพันธมิตรอินเดียชื่อว่า	MSN	และถือ

หุ้นในสัดส่วน	50%	ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยา

ที่ประเทศเมียนมา	มูลค่ากว่า	35	ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ	เพื่อผลิตยาชนิดใหม่นอกเหนือจาก

วิตามินต่างๆ	เช่น	ยารักษาโรคมะเร็ง	ยารักษา

โรคเบาหวาน	และยารักษาโรคหัวใจ	โดยน�า

เข้าไปขายในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง	และจะสามารถ

วางจ�าหน่ายได้ในปี	2565	โดยบริษัทฯคาดว่า

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะช่วยสนับสนุน

ให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯปี	2566	แตะที่ระดับ	

2,000ล้านบาท	

	 ส่วนการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับ	

บริษัท	มาลีกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	MALEE	ภาย

ใต้ชื่อ	บริษัท	เมก้า	มาลี	จ�ากัด	ที่บริษัทถือหุ้น

ในสัดส่วน	51%	ขณะนี้ได้มีการออกผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว	ชื่อว่า	DR.DRINK	from	Mega	Malee	

โดยขณะนี้ออกมา	2	SKU	คือ	AK-TIV	และ	

D-GEST	ซึ่งเป็นการเริ่มจ�าหน่ายผ่านช่องทาง

ออนไลน์	เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปี2561	

และปัจจุบันอยู่ระหว่างขอ	อย.	อีก	2	โปรดักส์	

แต่บริษัทคาดว่าในปีนี้จะมีมากกว่า	4	

โปรดักส์ที่ผลิตร่วมกับ	MALEE	

MEGA คาดปี62 รายได้ - ก�าไร โต8-10% 

ตามทุกกลุ่มธุรกิจโตต่อเนื่อง พร้อมปักธงก�าไรสุทธิปี66 แตะ 2 พันลบ.
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	 XO	คาดรายได้-ก�าไรสุทธินิวไฮต่อเนื่อง	

3	ปี	(62-64)	หลังปรับราคาขาย	-	คุมต้นทุน

เยี่ยม		แย้มผลงาน	Q1/62	ดีกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน	หลังคว้าลูกค้าใหม่จากออสเตเรีย	

ดันผลงานทั้งปีโตตามเป้า	10-15%	พร้อมวาง

งบลงทุนปี62	ราว	130	ลบ.	สร้างโรงดองพริก	

-	ปรับปรุงเครื่องจักร	-	ซื้อเครื่องจักรท�าแพค

เกตจิ้ง	คาดปรับสัดส่วนส่งออกเป็นสกุลเงิน

บาท	ใน	Q2/62	เป็ฎน	70-75%	รับมือบาทแข็ง	

เตรียบยุบธุรกิจเครื่องดื่ม	เหตุ	ต้นทุนสูง-มาร์

จิ้นต�่า	

 นายจิตติพร จันทรัช 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซ
ติค ฟูด้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ XO 
เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้และก�าไรสุทธิ	

ในช่วง	3	ปี	(2562-2564)	จะท�าสถิติใหม่สูงสุด

ต่อเนื่อง	โดยเติบโตปีละ	10-15%	หลังบริษัทฯ

ได้มีการปรับราคาขาย

สินค้าขึ้นจาก	1.5%	เป็น	

6.5%	รวมถึงบริษัทฯ

ยังควบคุมต้นทุนในทุก

ด้านอย่างประสิทธิภาพ	

อีกทั้งบริษัทฯยังมีนโย

บายขยายฐานลูกค้าเดิม	

รวมถึงเพิ่มลูกค้าใหม่และ

ออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆอย่าง

ต่อเนื่อง

ด้วยเช่นกัน	

 

  

ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้	บริษัทฯวางไว้ที่	130	

ล้านบาท	ส่วนใหญ่จะน�าไปใช้ท�าโรงงานพริก

ดองซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิตราว		70	

ล้านบาท	เนื่องจากปัจจุบันสายการผลิตพริก

ดองมีขนาดเล็ก	และไม่สามารถรับพริกได้อย่าง

เพียงพอ	โดยบริษัทฯ	ได้เตรียมที่ดินไว้เรียบร้อย

แล้ว	ที่นิคมอมตะซิตี้	จ.ระยอง	บนพื้นที่กว่า	

11	ไร่	(เงินลงทุนไม่รวมที่ดิน)	ส�าหรับใช้สร้าง

โรงงาน	เตรียมพร้อมรับฤดูกาลพริกที่จะออก

มาเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจะท�าให้	XO	ได้พริกที่มี

คุณภาพในต้นทุนที่ดี	คาดจะแล้วเสร็จในปี	2563	

ส�าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ	ใช้ลงทุนไลน์

เครื่องแกง	และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ

ตอื่นๆ	ราว	20-30	ล้านบาทและใช้ซื้อเครื่องจักร

ใหม่เพื่อท�าแพคเกจจิ้งพิเศษ	ที่โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมอมตซิตี้	จ.ระยอง	ราว	30	ล้าน

บาท	

	 ทั้งนี้	ปัจุบันขณะที่สัดส่วนยอดขายเกือบ

ทั้งหมดมาจากการส่งออกหรือมีมากกว่า	

99%	ของยอดขายทั้งหมด	โดยส่งออกไป

ประมาณ	60	ประเทศทั่วโลกมีสัดส่วนลูกค้า

ในยุโรปมากกว่า	80%	ส่วนที่เหลือ	ได้แก่	

สหรัฐอเมริกา,	เอเชียและอื่นๆโดยยอดขายสินค้า

ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทมีสัดส่วน	56%	สกุล

เงินยูโร	9%	และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	35%

	 ส่วนตลาดจีน	ปัจจุบันบริษัทฯยังมีสัดส่วน

ในการส่งออกที่น้อยมาก	มียอดขายไม่ถึง1%		

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงไปงานแสดงสินค้า

ที่จีนปีละ	2	รอบเพื่อพยามน�าสินค้าไปขายและ

พยายามสร้างพันธมิตร	ซึ่งปัจจุบบันบริษัทฯอยู่

ระหว่างเจรจากับพันธมิตร	2-3	ราย	และบริษัท

มั่นใจว่าก่อนสิ้นปีนี้	บริษัทฯจะมีสัดส่วนส่งออก

ไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับแนวโน้มไตรมาส1/2562	บริษัทฯ

คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อน	เนื่องจากบริษัทฯได้ลูกค้าใหม่จากประเทศ

ออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่านมา	รวมถึงบริษัทฯยัง

ได้วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าเงินเพิ่ม

ขึ้น	โดยการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายกับ

ลูกค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งจากสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ	เป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งจะเริ่มเห็นผลใน

ไตรมาส2/2562	และคาดว่าภายในปีนี้	สัดส่วน

ยอดขายสกุลเงินบาทจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่	70-75%	

ซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลงานในปีนี้สามารถเติบโตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่ารายได้และก�าไรสุทธิ	จะ

เติบโต	10-15%	จากปีก่อนที่มีรายได้	1,148.92	

ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	221.90	ล้านบาท	และ

ถือว่าเป็นอีกปีที่คาดว่าจะสร้างสถิติสูงสุดใหม่

ทั้งรายได้และก�าไร	

	 "	เราได้ปรับราคาขายให้แก่ลูกค้าเมื่อ

ไตรมาส3ปีผ่านมา	จาก	1.5%	เป็น	6.5%	โดย

เฉลี่ยนเราได้มาประมาณ	2-3%	ซึ่งคิดเป็น90%	

ของยอดขาย	รวมถึงเรายังได้เจรจาซึ่งมันจะ

ช่วยหนุนผลงานในไตรมาส1-ไตรมาส2	ของปีนี้	

"	นายจิตติพร		กล่าว

	 นายจิตติพร	กล่าวเพิ่มเติมว่า	จากกรณีที่

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	ได้ปรับ

ลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	หรือ	GDP		ยุโรป

ลดลงอยู่ที่	3.5%	และ	3.6%	จากเดิม		3.7%	

บริษัทฯคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดัง

กล่าว	เนื่องจากบริษัทฯขายผลิตภัณฑ์ไซต์เล็กไม่

ได้ขายไซต์ใหญ่	ซึ่งมองว่าประชาชนน่าจะไม่ออก

ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน	แต่จะเปลี่ยนมา

ซื้อเครื่องครัวไปท�ากับข้าวทานเองในหลายๆมื้อ

แทน

XO คาดรายได้-ก�าไรสุทธินิวไฮต่อเนื่อง 3 ปี (62-64) 

หลังปรับราคาขาย - คุมต้นทุนเยี่ยม
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RATCH เตรียมก่อสร้างโครงการพลังงานลม 226.8 MW  

ในออสเตรเลีย หลังปิดดีลเงินกู้ 179 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

ม่ันใจเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ปี 63

TVO คาดยอดขายปี62 

แจ่มกว่าปีก่อนท่ีท�าได้ 2.5 หม่ืนลบ. 

เล็งปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมเพ่ิมก�าลังการผลิต 500 ตัน/วัน

 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ผลิตไฟฟา้ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน)	เปิดเผยว่า	โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม	Collector	มีมูลค่าประมาณ	359	
ล้านเหรียญออสเตรเลีย	โดยใช้เงินลงทุนของบ
ริษัทฯ	จ�านวน	180	ล้านเหรียญออสเตรเลีย	(หรือ
คิดเป็นประมาณ	4,140	ล้านบาท)	ความส�าเร็จ
ครั้งนี้	ท�าให้โครงการเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง	ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการได้ในกลางปีนี้	และ
มีก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี	2563	
โดยจะผลิตและจ�าหน่ายในตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟ้าของออสเตรเลีย
	 “โครงการพลังงานลม	Collector	ถือเป็น
โครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่	ต่อจาก
โครงการพลังงานลม		Mount	Emerald	180.45	
เมกะวัตต์ในออสเตรเลีย	ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย	

มีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
รวมทั้งให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นด้วย	
การบรรลุข้อตกลงกับ	CEFC	ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อให้กับโครงการพลังงาน
หมุนเวียนในออสเตรเลีย	จึงสะท้อนถึงนโยบาย
ดังกล่าวและความเชื่อมั่นในโครงการเป็นอย่าง
ดี	โครงการพลังงานลม	Collector	ส่งผลให้ก�าลัง
การผลิตของ	RAC	เพิ่มขึ้นเป็น	1,100.35	เมกะ
วัตต์	ขณะเดียวกันยังตอบสนองเป้าหมายด้าน
ก�าลังผลิตพลังงานทดแทนของบริษัทฯ	ที่ต้องการ
เพิ่มให้ถึง	20%	ของก�าลังผลิตเป้าหมายรวม	
10,000	เมกะวัตต์ในปี	2566	ซึ่งโครงการนี้	ได้
ผลักดันสัดส่วนก�าลังผลิตของบริษัทฯทั้งโครงการ
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา
และก่อสร้าง	เพิ่มขึ้นเป็น	7,866	เมกะวัตต์	และ
สัดส่วนก�าลังผลิตพลังงานทดแทนรวม	เพิ่มขึ้น

เป็น	895	เมกะวัตต์	คิดเป็น	11.4%	ของก�าลังผลิต
รวมปัจจุบัน”	นายกิจจากล่าว		
	 บริษัท	ราช	ออสเตรเลีย	คอร์ปอเรชั่น	(RAC)	
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น	100%	ปัจจุบันมี
โครงการที่ลงทุน	9	โครงการ	ประกอบด้วย	โรง
ไฟฟ้าพลังความร้อน	Kemerton	ก�าลังผลิตรวม	
315.20	เมกะวัตต์		โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	
Townsville	ก�าลังผลิต		234	เมกะวัตต์		โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม	BP	Kwinana		ก�าลังผลิต
ติดตั้ง	118	เมกะวัตต์	(RAC	ถือหุ้น	30%)	โรง
ไฟฟ้าพลังงานลม	Windy	Hill	12	เมกะวัตต์		โรง
ไฟฟ้าพลังงานลม	Toora	21	เมกะวัตต์		โรงไฟฟ้า
พลังงานลม	Starfish	Hill	33	เมกะวัตต์	และโรง
ไฟฟ้าพลังงานลม	Mount	Emerald	180.45	เมกะ
วัตต์	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	Collinsville	
42.5	เมกะวัตต์	และโครงการพลังงานลม	
Collector	ก�าลังผลิตติดตั้ง	226.8	เมกะวัตต์			

 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท น�้ามันพืชไทย 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVO เปิดเผย
ว่า	บริษัทฯคาดว่ายอดขายปี2562	จะดีกว่าปีก่อน
ที่ท�าได้	25,077	ล้านบาท	เนื่องจาก	บริษัทฯจะ
น�าการผลิตเดิมที่ไม่ใช้งานแล้วมาปรับปรุงใหม่ใน
ช่วงเดือนเมษายนนี้	โดยคาดจะเพิ่มก�าลังการผลิต	
500	ตัน/วัน	ซึ่งจะใช้ผลิตน�้ามันคาโนลา	(Canola	
Oil)	โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขาย
จากน�้ามันคาโนลาที่	2,800	ล้านบาท/ปี
	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการผลิตทั้งสิ้น	
5,500	ตัน/วัน	หากมีการเพิ่มก�าลังการผลิตน�้ามัน
คาโนล่าในเดือนเมษายนนี้อีก	500	ตัน/วัน	และ
ก�าลังการผลิตจากน�้ามันถั่วเหลืองอีก	500	ตัน/
วัน	จะส่งผลให้สิ้นปีนี้	บริษัทฯมีก�าลังการผลิตทั้ง
สิ้น	6,500	ตัน/วัน
	 ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้	บริษัทฯวางไว้ที่	770	
ล้านบาท	แบ่งเป็นใช้ส�าหรับปรับปรุงเครื่องจักร

เก่า	ที่ใช้ผลิตน�้ามันคาโนล่า	ราว	220	ล้านบาท	
และใช้ซื้อเครื่องจักรใหม่	ส�าหรับผลิตน�้ามัน
ถั่วเหลือง	150ล้านบาท	ซึ่งจะติดตั้งในเดือน
สิงหาคม-กันยายนนี้	ส่วนที่เหลือกอีก	400	ล้าน
บาท	บริษัทฯจะใช้ในโครงการสร้างบรรจุน�้ามัน
แห่งใหม่	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯยีงอยู่ระหว่างศึกษาโปร
เจคใหม่ไม่ต�่ากว่า	4	โครงการ	เพื่อต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	โดยบริษัทฯจะท�าการส
ร้างแวลลู่ให้แก่สินค้าเพิ่มมากขึ้น	โดยเตรียมที่จะ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด)	ใน
เดือนเมษายนนี้	
	 พร้อมกันนี้		ประเมินแนวโน้มตลาดน�้ามัน
ถัวเหลืองในปีนี้	บริษัทฯเชื่อว่าราคาน�้ามันถั่ว
เหลืองได้ผ่านจุดต�่าสุดไปแล้ว	ซึ่งราคาน�้ามันถั่ว
เหลืองได้ถูกปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา	โดยมีแรง
สนับสนุนจากน�้ามันปิโตรเลียมและน�้ามันปาลืมใน
ตลาดโลกที่เริ่มปรับขึ้นได้	รวมถึงจีนมีแนวโน้มที่

จะลดการสกัดน�้ามันถั่วเหลืองลงในปีนี้	ซึ่งท�าให้
ต้องน�าเข้าน�้ามันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการ
ผลิตในประเทศ	ส่วนทางด้านอินเดียซึ่งเป็นผู้น�า
เข้าน�้ามันพืชอันดับ1ของโลก	ก็ได้ปรับลดภาษีน�า
เข้าน�้ามันถั่วเหลืองและน�้ามันปาล์มเมื่อช่วงต้นปีที่
ผ่านมาเช่นกัน	
	 ส�าหรับแนวโน้มกากถั่วเหลืองมองว่ายังไปได้
ดี	คาดว่าปีนี้ไทยจะน�าเข้า	DDGS	ลดลง	4-5	แสน
ตัน	ซึ่งท�าให้ต้องใช้กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในอาหาร
สัตว์	2-3	แสนตันต่อปี
	 นายบวร	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ค่าเงินบาทที่แข็ง
ค่าขึ้นมานั้น	บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก	
บริษัทฯได้น�าเข้าเถั่วเหลืองเป็นสกุลเงินดอลลาร์	
และก็ขายเป็นสกุลเงินดอลลลาร์ในบางส่วน	และ
ในส่วนที่ขายในประเทศ	บริษัทฯก็จะปรับราคา
สินค้าตามเรทค่าเงินเช่นกัน
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KTAM ขายตราสารหนี้ตปท.1ปี ชูยิลด์ 1.80%

 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัท
เปิดจ�าหน่าย	2	กองทุนตราสารหนี้	เสนอ

ขายตั้งแต่วันนี้	ถึงวันที่	26	มีนาคม	2562			

ประเภทตราสารหนี้ต่างประเทศ	และ

ตราสารหนี้ในประเทศ	เพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับนักลงทุน	เงินลงทุนขั้นต�่า	10,000	

บาท	โดยกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้	

เอฟไอเอฟ	229	(KTFF229)	อายุโครงการ	

1ปี	เน้นลงทุนเงินฝากประจ�า	Agricultural	

Bank	China	,	Bank	of	China	,	China	

Construction	Bank	

Asia	,	AL	Khalij	

Commercial	

Bank	,	AL	Ahli	

Bank	และ	

Commercial	

Bank	

PQSC	ผล

ตอบแทน

ประมาณ	1.80%	ต่อปี	ส่วนกองทุน

เปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย	(KT-

THAIGOV)		อายุโครงการ	1	ปี	เน้นลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลไทย	พันธบัตรธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	และตั๋วเงินคลัง	ผลตอบแทน

ประมาณ	1.50%	ต่อปี		โดยทั้ง	2กองทุนไม่

เสียภาษี	หัก		ณ	ที่จ่าย	

 

	 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	มีการปรับตัวลดลงท่ามก

ลางความผันผวนของตลาด	จากการตัดสิน

ใจเรื่อง	Brexit	ของอังกฤษ	และกระแล

การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย	(Risk	off)		

หลังดัชนีภาคการผลิต	ในเดือนมีนาคม	ดิ่ง

ลงสู่ระดับ	3.7	จุดจากระดับ	8.8	จุด	ใน

เดือนกุมภาพันธ์	และคาดการณ์ว่าเฟด	อาจ

มีการปรับทิศทางแนวโน้มดอกเบี้ย	(Dot	

Plot)	โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้

อายุคงเหลือ	2	ปี	ปรับตัวลดลง	2	bps.	มา

อยู่ที่	2.43%	อายุคงเหลือ	5	ปี	

ปรับตัวลดลง	2	bps.	อยู่

ที่	2.40%	ต่อปี	

และอายุ

คงเหลือ	10	ปี	ปรับตัวลดลง	3	bps.	อยู่

ที่	2.59%	ส่วนอัตราผลตอบแทนของ

ตราสารหนี้ไทย	อายุคงเหลือ2	ปี	ปรับตัว

ลดลง	1	bps.	อยู่ที่	1.75%	ต่อปี	อายุคง

เหลือ	5ปี		ปรับตัวเพิ่มขึ้น	2	bps.	อยู่ที่	

2.19%	ต่อปี	และอายุคงเหลือ	10	ปี	ปรับตัว

เพิ่มขึ้น4	bps.	อยู่ที่	2.59%	ต่อปี	ทั้งนี้	ใน

ไตรมาสหน้ารัฐบาล	จะมีการออกพันธบัตร

ใหม่		มูลค่า	143,000	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสปัจจุบันที่	138,000	ล้านบาท				

	 ผู้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจลักษณะ

สินค้า	เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง		

ก่อนตัดสินใจลงทุน	
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ก.ล.ต. ขอให้คณะกรรมการ IFEC 
เร่งจัดท�างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

	 ก.ล.ต.	ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่

ของ	IFEC	เร่งด�าเนินการให้บริษัทและ

บริษัทย่อยจัดท�างบการเงินที่ผ่านการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีโดยเร็ว	ตามที่บริษัท	

อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	IFEC	ได้จัดให้มีการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2562	เพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการที่ว่างลง	และ	IFEC	ได้ยื่นค�าขอจด

ทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนาย

ทะเบียน	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง

พาณิชย์	โดยเมื่อวันที่	8	มีนาคม	2562	นาย

ทะเบียนได้รับจดทะเบียนกรรมการใหม่	6	

คนไว้แล้ว	ท�าให้ปัจจุบัน	IFEC	มีกรรมการ

ทั้งสิ้น	8	คน	รวมถึงมติแต่งตั้งประธาน

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	

1/2562	(กรณีฉุกเฉิน)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	

11	มีนาคม	2562	นั้น

	 ก.ล.ต.	เห็นว่าการที่	IFEC	มีกรรมการ

ครบเป็นองค์คณะได้ตามกฎหมายแล้วจะ

ช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาของกิจการ

สามารถเดินหน้าต่อไปได้	ดังนั้น	ก.ล.ต.	จึง

ขอให้คณะกรรมการ	IFEC	เร่งด�าเนินการให้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดท�างบการเงิน

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	และขอ

ให้น�าส่งงบการเงินต่อ	ก.ล.ต.	พร้อมทั้งจัด

ส่งและเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ	โดยเร็ว	เพื่อให้	IFEC	พ้นเหตุ

แห่งการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในที่สุด	อัน

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทุกราย
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ตามคาด บอร์ด กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% 
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส 
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.)	แถลงผลการประชุมกนง.	
ในวันที่	20	มีนาคม	2562คณะกรรมการฯ	มีมติ

เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อย

ละ	1.75	ต่อปีในการตัดสินนโยบาย	คณะกรรม

การฯ	ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย

ตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพแม้ว่าจะชะลอลงกว่า

ที่ประเมินไว้จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง	

อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง	อัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มต่่ากว่าที่ประเมิน

ไว้เล็กน้อย	ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับ

ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่

ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการฯ	เห็น

ว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมี

ส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและ

สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ	ประกอบกับ

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัย

ในประเทศที่สูงขึ้นในปัจจุบัน	ในการประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการฯ	จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไว้เพื่อรอประเมินผลกระทบจากปัจจัย

ต่างๆ	ให้ชัดเจนขึ้น

	 แม้ว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยจะปรับลด

ลงบ้าง	แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้ม

ขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงศักยภาพตามแรงส่ง

ของอุปสงค์ในประเทศ	โดยการบริโภคภาคเอกชน

มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้ครัวเรือน

ทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นและกระจาย

ตัวมากขึ้น	ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจาก

มาตรการภาครัฐ	แต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง	ส่าหรับการลงทุนภาค

เอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการย้าย

ฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุน

ของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน	รวมถึง

ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่

การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมิน

ไว้ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและวัฏจักร

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงผลของมาตรการ

กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	ด้าน

การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง	ส่าหรับ

การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่

ประเมินไว้ทั้งการบริโภคและการลงทุน	ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากความล่าช้าของโครงการลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจบางแห่ง	คณะกรรมการฯ	จะติดตาม

ความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากทั้งมาตรการ

กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	แนว

โน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน	และเศรษฐกิจ

ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์

ในประเทศ	รวมทั้งจะติดตามความคืบหน้าของการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่าคัญและการลงทุน

ภาคเอกชน	ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัว

ของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

	 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีมีแนวโน้ม

ทรงตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยราคาพลังงาน

ปรับสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน	และราคา

อาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน

ที่คลี่คลายลงและภาวะภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรง

ขึ้น	ช่วยชดเชยผลของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่

ต่่าลงกว่าที่ประเมินไว้ทั้งนี้คณะกรรมการฯ	เห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง	อาทิ	ผลกระ

ทบจากการขยายตัวของธุรกิจe-commerce	การ

แข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น	รวมถึงพัฒนาการของ

เทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลงส่งผลให้

อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

	 ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย

และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	สภาพ

คล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง	อัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่่า	ภาคเอกชนยัง

สามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง	โดยสินเชื่อขยายตัว

ต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค	

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนนับจากการประชุมครั้งก่อน	

เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์	สรอ.	

โดยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค	ใน

ระยะข้างหน้า	อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้ม

ผันผวนจากความไม่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ	

คณะกรรมการฯ	จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์

อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิด

	 ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ	แต่ยัง

ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบาง

ให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต	คณะกร

รมการฯ	เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบ

การเงินที่ได้ด่าเนินการไปและการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาจะช่วยดูแลการสะสม

ความเปราะบางในระบบการเงินจากพฤติกรรม

แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(search	for	yield)	

ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่่า	ซึ่งอาจน่าไปสู่การ

ประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร	(underpricing	

of	risks)	ได้ในระดับหนึ่ง	แต่ยังต้องติดตาม

พัฒนาการจากตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	การ

ปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์	การขยาย

สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์	รวมทั้งทิศทาง

การก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมินความ

เสี่ยงต่่ากว่าที่ควร	ทั้งนี้	การลดความเสี่ยงด้าน

เสถียรภาพระบบการเงินในช่วงต่อไปยังจ่าเป็นที่

จะต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

ทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม	มาตรกา

รก่ากับดูแลสถาบันการเงิน(microprudential)	

และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน	

(macroprudential)	มองไปข้างหน้า	เศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง	แม้แรงส่งจาก

อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลงคณะกรรมการฯ	เห็น

ว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปัจจุบันยังมี

ความเหมาะสม	โดยจะติดตามพัฒนาการของ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อ	และ

เสถียรภาพระบบการเงิน	รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	

อย่างใกล้ชิด	เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการ

เงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ขอวิงวอนให้ชาวหุ้น	ไปท�าหน้าที่	ใช้สิทธิ์เลือก	ส.ส.	
เลือกพรรคการเมือง	ด้วยการเข้าคูหา	วันอาทิตย์ที่	24	มีนาคม	เลือกตั้ง	ตาม
ระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งเชื่อว่า	นานาประเทศ	ต่างจับตามองการเลือกตั้ง	ผล
เลือกตั้งของประเทศไทย
	 วานนี้	บอร์ด	กนง.	คงดอกเบี้ยนโยบายที่	1.75%	ด้วยมติเป็นเอกฉันท์	
ถือว่าเป็นไปตามคาด	เช้าวันนี้	คงทราบผลลงมติของเฟด	เรื่องดอกเบี้ย	หลัง
จากหลายฝ่ายประเมิน	เฟด	คงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม	ไม่มีเปลี่ยนแปลง	บน	
ความวิตก	ความกังวล	การเจรจาการค้าโลก	สหรัฐ-จีน	ยืดเยื้อ......
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,627.62	จุด	ลดลง	2.47	จุด	หรือ	0.15%	
มูลค่าการซื้อขาย	36,490.69	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,435.39	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	389.30	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ	1,409.09	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		363.00	
ล้านบาท
 XO	ลั่น	ผลงานปี	62	ไม่ธรรมดา	ปักธงรายได้โต	10-15%	จากรับรู้ผล
การปรับราคาขายใหม่เข้ามาเต็มปีในปีนี้	บุกตลาดซอสส่งออก	ที่เป็นสินค้าดาว
เด่นมาร์จิ้นสูง	ขยายไปยังลูกค้ากลุ่มเดิม	และลูกค้ากลุ่มใหม่	รับอานิสงส์ล็อก
ต้นทุนวัตถุดิบหลักที่มีราคาต�่า	แถมลดความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน	เตรียมปรับสัดส่วน
ยอดขายจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทเพิ่มในช่วงไตรมาส	2	ปีนี้	“จิตติ
พร	จันทรัช”	เอ็มดี	วางงบลงทุน	130	ล้านบาท	สร้างโรงดองพริก	และลงทุนใน
เครื่องจักรทั่วไป	ย�้า	ผลงานปีนี้ท�านิวไฮต่อเนื่อง	
	 ก.ล.ต.	เห็น	IFEC	มีกรรมการครบเป็นองค์คณะได้ตามกฎหมายแล้ว	จะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาของกิจการสามารถเดินหน้าต่อไปได้	ดังนั้น	
ก.ล.ต.	จึงขอให้คณะกรรมการ	IFEC	เร่งด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
จัดท�างบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	และขอให้น�าส่งงบการเงิน
ต่อ	ก.ล.ต.	พร้อมทั้งจัดส่งและเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	
โดยเร็ว	เพื่อให้	IFEC	พ้นเหตุแห่งการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในที่สุด	อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทุกราย
	 แบงก์แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	LH Bank	ปล่อยสินเชื่อ	วงเงิน	3.45	พันลบ.	

ให้	SGP	ใช้ในการด�าเนินธุรกิจค้าส่งก๊าซ
แอลพีจี	แม่มดน้อย	ขอแสดงความยินดีกับ	
3	บิ๊ก	SGP	วรวิทย์	วีรบวรพงศ์	ประธาน
กรรมการ-ศุภชัย	วีรบวรพงศ์	กรรมการ
ผู้จัดการ	และ	นางจินตณา	กิ่งแก้ว	รอง
กรรมการผู้จัดการ	ด้วยค่ะ
 KTC	บวกโดดเด่น	อัดแน่นไปด้วย
ปริมาณการซื้อขาย	วานนี้	มองแล้ว	ชวน
ให้ต้องวันนี้	ต้องติดตามเกมหุ้น	KTC	ขณะ
ที่แบงก์ชาต	ก�าลังพิจารณาฟิโก	นาโนของ	KTC	เสียงจาก	วงใน	KTC	ระบุธุรกิจ
นาโนไฟแนนซ์	พิโกไฟแนนซ์	และสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ	มีการเตรียมความ
พร้อมไว้แล้ว	หากได้ใบอนุญาตเมื่อไหร่	ก็พร้อมท�าได้ทันทีจร้า
	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน)	มีความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	
หลัง	กนง.	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่	1.75%	ส่งผลให้เงิน
บาทอ่อนค่าและซื้อขายแถวระดับ	31.77	ต่อดอลลาร์	โดยมองว่า	การปรับขึ้น
ดอกเบี้ยรอบนี้ได้จบลงแล้วและคาด	กนง.จะคงดอกเบี้ยไว้ตลอดช่วงที่เหลือของปี
นี้	
 ธนาคารกรุงไทย	จะด�าเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
งานอิเล็กทรอนิกส์	ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว	ในวัน
เสาร์ที่	23	มีนาคม	2562	ระหว่างเวลา	00.01-04.30	น.	ได้แก่	กรุงไทย	NEXT	
กรุงไทย	Internet	Banking	กรุงไทย	Corporate	Online	กรุงไทย	Promptpay	
เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ	EDC	แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง	เป๋าตุง	Money	Connect	
by	Krungthai	(บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์)	Verified	by	VISA	และ
ท�ารายการผ่านตู้	ATM	ต่างธนาคาร	รวมทั้ง	เว็บไซต์กรุงไทย	กรุงไทย	Call	
Center	รับเรื่องร้องเรียน	กรุงไทย	Precious	Plus	และ	www.royalcoin-trd.
com	ส�าหรับบริการอื่นๆ	ใช้บริการได้ตามปกติ	ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก		
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Krungthai	Call	Center	หมายเลข	02	111	1111
	 กูร์เมต์บาร์	โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	สยามสแควร์	เสิร์ฟต่อเนื่องกับความ
อร่อยของโปรโมชั่นไก่ทอดคลุกซอสยอดนิยมจากกูร์เมต์บาร์	ที่ประกอบไปด้วย	
ปีกไก่,	น่องไก่	และไก่ไม่มีกระดูกที่คลุกด้วยกับซอสสูตรพิเศษไม่ว่าจะเป็น	รสน�้าผึ้ง
มะนาว	รสสไปร์ซี่เกาหลี	หรือซอสบาบีคิว	พร้อมเชดด้าชีสทอดและหัวหอมทอด	
ดิปกับชีสซอสสูตรพิเศษ	ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง	300	บาทถ้วน!	เสิร์ฟต่อเนื่อง
ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน	2562

หน้าที่

บล.ธนชาต	:	ERW	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.30	บ.

บล.ธนชาต	:	AMATAV	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.50	บ.

บล.เคจีไอ	:	HANA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	35.00	บ.	

บล.เคจไีอ	:	กลุม่ทีอ่ยู่อาศยั	แนะน�า	Overweight	เลอืก	MBK	เป็นหุน้เด่น

บล.ฟิลลิป	:	PLAT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.40	บ.	

บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	:	HANA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	41.00	บ.
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ในสัปดาห์ก่อน ผมน�ากราฟฟกิมาแสดงให้ดูว่าเลือกตั้งหนนี้ จะเกิด Election Rally หรือหุ้นวิ่งทะยานหลังเลือกตั้ง
มาให้ดูตามนี้ เลยมีเสียงบ่นมาอื้อเลยว่า ไม่เห็นมันจะแรลล่งแรลลี่ที่ไหน มีแต่ตกเอ๊าตกเอา...

คัมภีร์หุ้น โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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แหม่ใจเย็นๆ ครับ เพราะเหตุว่าโมเดลนี้มันต้องประกอบไปด้วยบันได 3ขั้น ด้วยกันครับ คือ

*ช่วงที่1 Pre-Election Rally  หรือการวิ่งขึ้นก่อนการเลือกตั้ง (1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2562) ดัชนี 
SET วิ่งขึ้นมา 130 จุด โดยขึ้นมาจาก 1545 จุด ในช่วงปีใหม่ ขึ้นมาสูงสุดที่ 1675 จุดในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
เป็นการขึ้นมาขานรับข่าวดีว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง น�าประเทศคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย

คัมภีร์หุ้น โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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*ช่วงที่2 สุกดิบ Election จวนใกล้วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ราวเกือบเดือน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ยัง
มีคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง (ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กับฝ่ายที่ต่อต้าน) ตลาดหุ้นจึงตกพักฐานลงมาจากเขต 1675 ลงมาแถวๆ 1600 ต้นๆ และซึมรอความชัดเจน 
สถานการณ์นี้น่าจะต่อเนื่องไปถึงก่อนวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม

*ช่วงที่ 3 Post- Election Rally ระยะแรก หลัง 24 มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ตลาดหุ้นน่าจะ
วิ่งขึ้นในช่วง Honeymoon Period เป็นระลอกแรก ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรใครชนะ หรือแพ้ก็ตาม 
เนื่องจากมีความชัดเจนทางการเมือง และลดปัจจัยเสี่ยงการเมือง (Political risk) ลงไปได้แล้ว

 ระยะที่ 2 จะเกิด Long Election Rally หรือวิ่งยาวรอบใหญ่ใช้เวลาขึ้นยาว 2 ปี แบบ 3ครั้งก่อนในประวัติศาสตร์

ผมขอขยายความช่วงที่2 สุกดิบ Election จวนใกล้วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ราวเกือบเดือน ก่อนถึงวันเลือก
ตั้ง ยังมีคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นจะซึมทรุดนั้น มันมีโมเดลอย่างนี้มาก่อน
นะครับ หนล่าสุดที่ชัดเจนคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯหนล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
ครับ

คัมภีร์หุ้น โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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จะเห็นได้ว่า หลังจากดัชนีดาวโจนส์ได้วิ่งขึ้นมาในรอบ 
Pre-Election Rally แล้ว พอมาใกล้ๆวันเลือกตั้ง ดัชนี
ดาวโจนส์ก็ซึมทรุดลงมาครับ ตกมาจากเขต 18600 จุด
เศษๆ ลงมาแถวๆ 17000 ต้นๆ อย่างไรก็ตามพอถึง
วันเลือกตั้ง 9 พฤศจิกายน 2559 เมื่อผลเลือกตั้งออก
มาชัดเจนว่า โดนัลด์ ทรัมพ์ มีชัยเหนือฮิลลารี่ คลินตัน 
ตลาดก็ปรับตัวขึ้น จากนั้นก็เกิด Post Election Rally 
หรือวิ่งยาวหลังเลือกตั้งขึ้นไปแถวๆ 27000 จุด

ส�าหรับตลาดหุ้นไทยเอง ผมก็คิดว่าน่าจะมีโมเดลคล้ายๆกันครับ คือได้เกิด Pre-Election Rally มาแล้ว โดยวิ่งขึ้นจาก
เขต 1545 จุดในต้นเดือนมกราคม มาสูงสุดที่ 1675 จุดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นมารวมก็ 130 จุด

คัมภีร์หุ้น โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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ส่วนหลังเลือกตั้งนั้นก็น่าจะเป็นหนังคนละม้วนครับ ถ้าผมไม่ผิด เราจะได้ลุ้น Post-Election 
Rally รอบใหญ่หลัครับ

คัมภีร์หุ้น โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ติดตามผมได้ทุกวันเพ่ิมเติมได้ที่ 
Facebook : https://www.facebook.com/tontancorp

Line@ : https://line.me/R/ti/p/tdlbu6oZ2Y

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKMWBIwnWn4DFmaVThAyUjg

พอเข้าเขตใกล้วันเลือกตั้ง คือนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมา จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง 24มีนาคม เข้าเขตรัศมีช่วง
สุกดิบก่อน Election ตลาดหุ้นก็ซึมทรุดลงมา ด้วยความไม่แน่ใจในสถานการณ์ทางการเมือง ราคาที่ซึมทรุดลงมา
จะdiscountความวิตกกังวลเหล่านี้ 
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